

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2533/UBND-VHTT
V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến
tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023

Hương Khê, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-STTTT ngày 10/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông, Thể lệ số 03/TL-STTTT ngày 12/10/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023; để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 07-CTHĐ/HU về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023, với chủ đề “*Dữ liệu số tạo nên giá trị*”.

- *Nội dung Cuộc thi*: Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- *Hình thức tham gia*:

+ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “*Chuyển đổi số - Dữ liệu số tạo nên giá trị*” năm 2023 (theo Thể lệ của Ban Tổ chức) được tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh tại địa chỉ: <https://hatinh.gov.vn>.

+ Người tham gia dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: <https://hatinh.gov.vn> và chọn chức năng “Tìm hiểu chuyển đổi số”, tiến hành tạo tài khoản và đăng nhập để dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác cụ thể thông tin cá nhân, đơn vị công tác và số điện thoại chính chủ của người tham gia dự thi.

+ Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn (gồm 15 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham

gia Cuộc thi tuần). Kết quả mỗi tuần thi được công bố vào 20 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần.

+ Sau khi kết thúc 04 tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân và trao giải cho các tập có số lượt thí sinh tham gia lớn, chất lượng bài thi tốt trong suốt 04 Cuộc thi tuần.

- Thời gian tổ chức:

+ Tuần 1: Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2023.

+ Tuần 2: Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2023.

+ Tuần 3: Từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2023.

+ Tuần 4: Từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2023.

- Cách thức tham gia:

+ Bước 1: Đăng ký dự thi: Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (*máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, ...*) có kết nối Internet để truy cập chức năng “Tìm hiểu chuyển đổi số” tại địa chỉ: <https://hatinh.gov.vn>. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định (*Thông tin về người đăng ký dự thi hợp lệ sẽ là một trong các căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải; bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu Ban Tổ chức phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác*).

+ Bước 2: Làm bài thi: Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 15 phút/lần thi (gồm 15 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần). Đối với 15 câu trắc nghiệm, thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời (*Mỗi cá nhân có thể tham gia thi không quá 03 lần trong Cuộc thi tuần nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả có số đáp án trả lời đúng nhiều nhất đồng thời có thời gian trả lời ngắn nhất trong số các lần thi; kết quả mỗi tuần thi được công bố vào ngày thứ 3 tuần sau đó*).

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch và Thẻ lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023, với chủ đề “*Dữ liệu số tạo nên giá trị*” trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia.

(*Có Kế hoạch và Thẻ lệ Cuộc thi kèm theo*).

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi; hằng tuần tổng hợp kết quả dự thi của các trường gửi Phòng Văn hóa - Thông tin theo quy định.

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin tổng hợp kết quả¹; tham mưu báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu.

¹ Các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi vào 15 giờ ngày thứ 6 hàng tuần về Phòng Văn hóa - Thông tin (qua đồng chí Đặng Tuấn Hải, số điện thoại Zalo 0865077898, email: dtuanhai83@gmail.com).

Đây là một trong những tiêu chí làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023; đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, VHHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Bảo